



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ สยามรัฐ ไทยรัฐออนไลน์ มติชน ออนไลน์ ผู้จัดการ ออนไลน์ news1005.fm mthai.com prachachat.net siamrath.co.th เว็บไซต์สนุก มติชน แนวหน้า ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ สยามรัฐ  แนวหน้า ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยรัฐออนไลน์ มติชน  เดลินิวส์ ไทยโพสต์  ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์ เดลินิวส์ ไทยโพสต์  เดลินิวส์</p>	<p><b>สถานการณ์ฝุ่น PM.2.5</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศทั่วประเทศ วันที่ 18 ก.พ. 2562 อยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบ PM 2.5 เกินมาตรฐานบริเวณ ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน ส่วนกทม.และปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงดี คาดวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM 2.5 มีแนวโน้มลดลง</p> <p>-ค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศทั่วโลก วันที่ 18 ก.พ. กทม.อยู่ในอันดับ 51 ที่มีคุณภาพอากาศแย่มากที่สุด ค่า AQI 58 มคก./ลบ.ม. ส่วน จ.เชียงใหม่ อยู่ในอันดับ 15 ค่า AQI 154 มคก./ลบ.ม. ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก <a href="http://www.cmaqi.org">www.cmaqi.org</a> เวลา 07.00-08.00 น. วันนี้ ค่า AQI ทุกอำเภอในเชียงใหม่เกิน 130</p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดี คพ. เปิดเผยว่า ฝุ่น PM 2.5 ในกทม.และปริมณฑลมีแนวโน้มดีขึ้นกำลังจะเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปก. เปิดเผยว่า ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่น PM 2.5 และ AQI เกินมาตรฐาน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ (ต.ช้างเผือก อ.เมือง), ลำปาง (ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ) และลำพูน (ต.บ้านกลาง อ.เมือง) ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินมาตรการควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัด</p> <p>-เสนอข่าว นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี้ จะเริ่มต้นวันที่ 21 ก.พ. และสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพ.ค. โดยจะร้อนมากกว่าปกติ 1-2 องศาเซลเซียส คาดว่าจะมี 7 จังหวัดที่ร้อนที่สุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ และกาญจนบุรี</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต. บัญชา ดุริยพันธุ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ล่าสุดมีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ดอยเตลาลัย อ.เมืองลำพูน ส่งผลให้ค่า AQI สูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 121 จึงใช้เฮลิคอปเตอร์บรรจุน้ำดับไฟพื้นที่เป้าหมาย 4 จุด</p> <p>สำหรับสภาพอากาศใน จ.ลำปาง ค่าฝุ่นละอองอยู่ระหว่าง 36-46 มคก./ลบ.ม. โดยพื้นที่ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คุณภาพอากาศปานกลาง ส่วน จ.พะเยา คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง</p> <p>-เสนอข่าว นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ช่วงวันที่ 1 มี.ค.- 30 เม.ย. เป็นช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ทำให้มีการชิงเผาจนถึงกำหนดห้าม จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรวม จึงสั่งให้งดการเผาเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว เกิดฝนตกลงมาในพื้นที่รอบเขต อ.เมืองขอนแก่น ทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ลดลง แต่ยังอยู่ในระดับสีส้มและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงการปฏิบัติการในทุกมิติ โดยเน้นปรับแผนให้ครอบคลุมจนถึงสิ้นสุดฤดูแล้งปีนี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สจ.ลำปาง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันมลพิษจากหมอกควัน และสั่งการให้เจ้าหน้าที่สธ.ร่วมกับ อสม.ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ห่างไกล หากพบกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยระบบทางเดินหายใจให้แยกผู้ป่วยออกจากครอบครัวหรือนำตัวส่งรพ.ทันที โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กเล็ก และให้สาธารณสุขทุกอำเภอเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เฝ้าระวัง 4 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเยื่อตาอักเสบและโรคผิวหนัง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กล่าวถึงกรณีคกก.วัตถุอันตรายมีมติให้ใช้สารพาราควอตต่อไปอีก 2 ปี ว่า จะประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนให้ยกเลิกการต่อทะเบียนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซตร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้า ส่วนการขับเคลื่อนของกลุ่มเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ได้ร่วมกันเข้าชื่อ 369 องค์กรและรวบรวมรายชื่อจาก change มีผู้สนับสนุน 24,226 คน ซึ่งจากการติดตามคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน prachachat.net</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ที่คกก.วัตถุอันตรายตั้งขึ้น พบว่าบางคนมีประวัติการทำงานใกล้ชิดกับบริษัทสารเคมี ประกอบกับมีการเลือกพิจารณาข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานจงใจใช้ข้อมูลเก่า และมีการเคลื่อนไหวกดดันจากองค์กรบังคับบัญชาของบริษัทสารพิษเพื่อต่อต้านไม่ให้มีการยกเลิกและจำกัดการใช้สารพิษเหล่านี้ ดังนั้น ขอเชิญชวนร่วมลงชื่อสนับสนุนมติของสธ. กรมอนามัยการสาธารณสุข สนช. และสภาเกษตรกรแห่งชาติเรียกร้องให้คกก.วัตถุอันตรายพิจารณายกเลิกการใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต</p> <p>วันเดียวกัน เพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้าได้เผยแพร่ภาพและข้อความ ระบุว่า อย่าหลงเชื่อข่าวมั่ว ยืนยันนายกฯ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ไม่มีใบสั่งจากรัฐบาลต่ออายุพาราควอตทำลายสุขภาพประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี ให้ความเห็นว่า การประชุมพิจารณาของคกก.วัตถุอันตราย มีการลงมติ 26 คน จากทั้งหมด 29 คน มี 3 คน ไม่รวมประชุม โดยเห็นด้วยตามมติเดิมไม่แบนสารเคมี 16 คน อีก 5 คนที่เห็นว่าต้องแบน มาจากสธ. และนักวิชาการ 1 ท่าน คือ รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ และอีก 5 คนไม่ออกเสียง จากนั้นจะมีการเคลื่อนไหวด้วยการกดดันรัฐบาล และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทุกพรรค ให้แสดงนโยบายเรื่องนี้ และคงต้องรอดูผลการหารือของทางผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะเรียกทั้งก.เกษตรฯ และคกก.วัตถุอันตราย มาชี้แจง</p> <p>ด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ให้ข้อมูลว่า ขอยืนยันมติของผู้ตรวจการแผ่นดินที่หักเลิกสารเคมีทั้ง 3 ชนิดภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากมีอันตรายด้านสุขภาพ แม้จะไม่เกิดขึ้นฉับพลันแต่สะสมในร่างกาย และข้อมูลวิชาการด้านต่าง ๆ เห็นตรงกันว่าควรเลิกใช้สารอันตรายทั้ง 3 ชนิดนี้ และหลายประเทศทั่วโลกประกาศห้ามใช้พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สมชัย วรรณกิตติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผู้เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ กล่าวว่า สารพาราควอตแม้จะเป็นสารพิษ แต่ถ้านำไปใช้ตรงจุดประสงค์และปฏิบัติถูกต้องตามข้อแนะนำ ผลร้ายต่อผู้ปฏิบัติและสิ่งแวดล้อมไม่ต่างจากสารพิษที่แพทย์ใช้บำบัดรักษาผู้ป่วย ส่วนที่นักวิชาการให้ข้อมูลโรคที่ระบาดในปลานั้น พาราควอตไม่น่าเป็นสาเหตุโดยตรง น่าจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย <i>Aeromonas hydrophila</i> ในน้ำ และมีสาเหตุขั้กจากภาวะเครียดเนื่องจากอุณหภูมิน้ำลดลงมากในช่วงหน้าหนาว และอาจมีไวรัสบางสายพันธุ์เข้ามาร่วมก่อโรคด้วย</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ news1005.fm</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียว</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด อภ. เปิดเผยว่า อภ.จะปลูกกัญชาครั้งแรกในวันที่ 27-28 ก.พ.นี้ ที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 คาดว่าจะสกัดผลิตน้ำมันชุดแรก 2,500 ชวด ได้ภายในเดือนพ.ค. 2562 ซึ่งอย.จะพิจารณาความต้องการใช้ ประเมินเบื้องต้นน่าจะมียุ้ป่วยที่ต้องการใช้ไม่เกิน 3 แสนคน</p> <p>ด้าน นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เตรียมพร้อมปลูก ผลิตยาแผนโบราณ 2 ชนิดคือ ตำรับยาสนั่นไตรภพ เป็นน้ำมันผสมกับสมุนไพรอื่น ๆ อีก 31 ชนิด รักษาอาการท้องอืด มะเร็งตับ และสูตรยาไทยผสมใช้ทาริดสีดวงทวาร และใช้ในโรคผิวหนัง ส่วนเครื่องยาผสมกลางจะทำเป็น 3 ชุด คือ ช่อดอกแห้งต่อพริกไทยล่อน ใบต่อพริกไทยล่อน และก้านต่อบอระเพ็ด โดยจะส่งให้กัรพ.ที่แจ้งไว้ จะเริ่มผลิตช่วงเดือนก.ค. 2562 ซึ่งทั้งหมดได้รับอนุญาตจากที่ประชุมคกก.ยาเสพติดให้โทษ เมื่อ 14 ก.พ. 2562 โดยเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ และร่างกฎหมายลูกจะมีผลบังคับใช้</p> <p>-กล่าวว่า นโยบายเปิดเสรีกัญชาของพรรคภูมิใจไทยมีทั้งคุณและโทษในตัวเอง ถ้าสามารถควบคุมผลผลิตกัญชาให้สมดุลกับความต้องการ มีระบบควบคุมให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยไม่ให้คนไทยเสพได้อย่างเสรี นโยบายผลักดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ก็เข้าที่ แต่ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนคือ นโยบายเปิดเสรีปลูกกัญชา 6 ต้นต่อครัวเรือน จะตรวจสอบควบคุมอย่างไร ข้อสำคัญ การโหมโฆษณาว่าปลูกกัญชา 1 ต้น จะสร้างรายได้ถึง 70,000 บาทต่อปี จะยิ่งกระตุ้นให้ประชาชนปลูกกัญชากันอย่างมากจนเกิดปัญหาพิษภัยอันตราย ราคาตก คนปลูกอาจสูญจนกลายเป็นคนติดกัญชา</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>แนะนำโรงงานปรุงอาหารให้สุก</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า หลายวัดอาจมีโรงงานทำอาหารแจกจ่ายคนในปริมาณมากในวันมาฆบูชา โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานที่นิยมอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น ปลา ยำ ลาบ ก้อย และเน้นรสชาติที่เผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัด เมื่อเก็บไว้นาน 2-4 ชั่วโมง ไม่ได้อุ่นก่อนรับประทาน ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษได้ จึงควรปรุงอาหารให้สุกอย่างทั่วถึง ล้างวัตถุดิบให้สะอาดก่อนปรุง ผู้ปรุงควรสวมผ้ากันเปื้อน ใส่หมวกคลุมผม ตัดเล็บสั้น ใช้ถุงมือหรืออุปกรณ์ในการหยิบจับอาหาร หากมีบาดแผลต้องปิดพลาสติกให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มิดชิด ส่วนอาหารที่ปรุงเสร็จต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด ปกปิดมิดชิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.</p>
<p>เว็บไซต์ thainews กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>อันตรายจากโอบุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สคร.ที่ 5 จ.ราชบุรี กล่าวว่า กรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ามาโดยตลอด โดยมีรายงานการศึกษาในต่างประเทศตีพิมพ์ลงวารสารสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกา ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนประกอบของสารเคมีที่มีพิษและก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้จะมีโทษต่อผู้สูบ ละอองไอของบุหรี่ไฟฟ้ายังก่อให้เกิดโทษและผลกระทบต่อผู้ที่ไม่ได้สูบ โดยผลเสียฉับพลัน คือ ทำให้หัวใจเต้นเร็วและเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขึ้น และยังทำให้เซลล์ของหลอดเลือดทำงานผิดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ thaigov</p>	<p><b>เก้าอี้ช่วยผู้ป่วยผ่าตัดจอตตา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ตันคุ้ม รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. สนับสนุนให้รพ.ทุกระดับ คิดค้นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย ลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น รพ.วชิระภูเก็ต ได้พัฒนานวัตกรรม Horse Shoes Wheel Chair เป็นเก้าอี้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลังผ่าตัดจอตตาหลุดลอกที่ใส่แก๊สหรือซิลิโคน ลดความราคา คุ้ม ไม่สบายตัว จากการที่ผู้ป่วยต้องนั่งก้มหน้าหรือนอนคว่ำนานกับพื้น เพื่อให้แก๊สหรือซิลิโคนลอยขึ้นไปกดตำแหน่งที่มีการหลุดลอกของจอตตา ช่วยให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปพักที่หอผู้ป่วยเป็นไปในท่าที่ถูกต้อง ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังผ่าตัด ทำให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการระดับดี ประจำปี 2561</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>เงินเรียกคืน Immunoglobulin</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานกำกับดูแลยาของเซี่ยงไฮ้แจ้งเรียกคืนผลิตภัณฑ์และหยุดผลิตยา intravenous Immunoglobulin ของ บ. Shanghai Xinxing Pharmaceutical เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจปนเปื้อนเชื้อ HIV ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่พบปนเปื้อนและยังไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อ HIV จากการได้รับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ อย.ไม่พบการนำเข้ายาดังกล่าวในประเทศไทย ขอให้ผู้บริโภคไม่ต้องวิตกกังวล</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>พัฒนาฐานข้อมูลเห็ด</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ม.มหาสารคาม ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดทำฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ในประเทศไทย และพัฒนา Application Mushroom Image Matching สำหรับบริการวิชาการและการเรียนการสอน อีกทั้งจัดทำคู่มือเห็ดพิษสำหรับ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการเฝ้าระวังการรับประทานเห็ดพิษของประชาชนร่วมกัน พร้อมทดลองใช้งานได้ในเดือน ส.ค. 2562 นี้</p>
<p>ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์</p>	<p><b>ความคืบหน้าหญิงตั้งครรภ์หมดสติหลังนวด</b></p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณี น.ส.วิราวรรณ เกษเกษิ ที่ตั้งครรภ์ 6 เดือน ซ็อกหมดสติและแท้งบุตรหลังนวดเท้าที่ร้านนวดในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ และอยู่ในสภาพเจ้าหญิงนิทรา ญาติระบุว่าอาการมีแต่ทรงกับทรุด ต้องปั๊มหัวใจถึง 3 รอบ ขาดอากาศไปเลี้ยงสมองเป็นเวลานาน และพบว่าเจ้าหน้าที่รพ.เอกชนที่รักษาอยู่ไม่ใส่ใจดูแลอย่างที่ควรจะเป็น และพยายามให้นำกลับไปรักษาตัวที่บ้าน โดยหากต้องการรักษาตัวอยู่ที่รพ.ต่อญาติต้องออกค่าใช้จ่ายเองเนื่องจากวงเงินตามสิทธิประกันสังคมเต็มแล้ว ซึ่งญาติจะไปร้องขอความเป็นธรรมต่อไป</p> <p>ด้านเจ้าหน้าที่ รพ.เอกชนดังกล่าว ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้ผลึกใสคนไข้ คนไข้สมองตายแล้วแต่หัวใจยังเต้นอยู่ ร่างกายตอบสนองอาหารที่ส่งให้ อยากให้ญาติมาเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย เช่น วิธีให้อาหารทางสายยาง การช่วยหายใจ การพลิกตัวคนไข้</p>
<p>ไทยโพสต์ เดอะเนชั่น</p>	<p><b>มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>- เสนอข่าว นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ เห็นด้วยกับมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 13 เม.ย. ซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต์ และเป็นวันที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด โดยข้อมูล ศปถ. พบเกิดอุบัติเหตุ 820 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 86 ราย บาดเจ็บ 852 คน สาเหตุจากดื่มแล้วขับ สูงถึงร้อยละ 47.56</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>คอลัมน์คนหน้า 5</p>	<p>-เสนอข่าว นางลัดดา สำเภาทอง นายกสสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร เปิดเผยว่า มาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะกระทบร้านอาหารบ้าง แต่คงไม่มากเพราะห้ามแค่ 1 วัน ลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อไว้ก่อนแล้วและคงหิ้วมาเอง</p> <p>ด้านร้านค้าส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้วิตกเพราะการขายสุราในเทศกาลมักขายล่วงหน้าอยู่แล้ว ขณะที่เจ้าของร้านจำหน่ายสุรายายส่งเห็นว่า รัฐควรณรงค์และใส่ใจเรื่องการเดินทางสำหรับผู้ดื่มสุรา เช่น ห้ามดื่มหรือมีินเมาขณะขับรถยนต์ หรือจัดที่พักให้ผู้ดื่มจนเกินมาตรฐานตามสถานที่ราชการของรัฐมากกว่า</p> <p>-เสนอว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอห้ามขายเหล้าในวันสงกรานต์ 13 เม.ย. เพราะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับมากที่สุด แต่คิดว่าไม่ได้ผลเนื่องจากจะมีการซื้อตุนก่อนแล้วค่อยเอามาฉลอง ทำให้สถิติการเสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นต่อไป และตั้งข้อสังเกตว่ารัฐ ใช้มาตรการเชิงปราบปรามมาตลอด 10 ปี แต่สถิติไม่ลดลง อยากให้ทดลองใช้มาตรการเชิงส่งเสริมการดื่มอย่างปลอดภัยดูบ้าง</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p><b>คลินิกพล.ต.ท.คำรณวิทย์</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวว่า การรักษาแพทย์แผนไทยของ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ฐูประจาง ซึ่งเป็นของมูลนิธิ "มงคล-จنگล ฐูประจาง" จ.ปทุมธานี เป็นการรักษาผู้ป่วยแบบการกุศล คิดค่ารักษาเพียง 19 บาท เป็นค่าบูชาครู มูลนิธิต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเดือนละหลายแสนบาท ซึ่งมีผู้ใจบุญสนับสนุนเพราะต้องการช่วยคนจนแบบไม่ประสงค์ออกนาม มองในมุมกลับ สธ.ควรขยายงานแพทย์ทางเลือกให้ดีกว่านี้ และตั้งโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแพทย์แผนไทยอย่างมีมาตรฐาน ประเทศไทยมองอะไรเป็นการเมืองและแบ่งกัน บ้านเมืองเลยหาความสงบสุขไม่ได้เพราะจ้องทำลายล้างกัน</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>เยี่ยมชมกระบวนการผลิตยาสมุนไพร</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกระบวนการผลิตยาจากสมุนไพรไทย ณ บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จก.</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 4 เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ณ อาคารปฐมภูมิ รพ.สิงห์บุรี เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ โดยแพทย์เฉพาะทางหรือทันตแพทย์ในเวลาราชการ ให้บริการระยะแรก 3 คลินิก ได้แก่ คลินิกจิตเวช คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และคลินิกโรคผิวหนังและความงาม ระยะที่ 2 ได้แก่ คลินิกทันตกรรม และคลินิกศัลยกรรมทั่วไป</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch